

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023



Đổng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Sáng ngày 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đổng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự và chủ trì hội nghị có đổng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung của đất nước, song công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh... được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực. Thông tin về hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước; thông tin về các sự kiện đối ngoại trở thành điểm nổi bật trong bức tranh tuyên truyền tổng thể. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm

sai trái, thù địch có chuyển biến rõ nét từ tư duy đến nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền. Tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại hiệu quả cao. Trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí ngày càng phát huy kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi sai phạm trong hoạt động báo chí được triển khai quyết liệt, đồng thời chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để hỗ trợ báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng...

Đánh giá kết quả đạt được, công tác báo chí năm 2023 còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Đó là nguy cơ tụt hậu của báo chí trước sự phát triển rất nhanh của truyền thông xã hội cả về nội dung, khả năng dẫn dắt, định hướng thông tin, đến phương thức tiếp cận công chúng, làm chủ công nghệ và thu hút nguồn tin. Một bộ phận người làm báo có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,

lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", lợi dụng, lạm dụng nghề nghiệp để dọa dẫm, sách nhiễu tổ chức, cá nhân, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp... gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng phóng viên, công tác viên bị khởi tố, xét xử vì vi phạm pháp luật, lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để trục lợi có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín và niềm tin của công chúng đối với báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí cũng như đời sống báo chí, truyền thông hiện nay; nhận định xu hướng, thách thức, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, toàn diện cho năm 2024 và trong giai đoạn tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan báo chí, người làm báo đã đạt được trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Những kết quả, thành tích

đã tiếp tục khẳng định vai trò, sự nỗ lực bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, các đổng chí đề nghị giới báo chí nỗ lực khắc phục những mặt còn yếu, thậm chí là những sai phạm; nâng cao trách nhiệm, nhất là của cơ quan chủ quản báo chí.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2024, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các cơ quan báo chí, định hướng, quản lý báo chí, các cấp hội nhà báo, đặc biệt là các cơ quan báo chí, người làm báo cần nỗ lực hơn nữa phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết, xử lý tốt những thách thức trong hoạt động báo chí để đạt được yêu cầu "chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại". Tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật về báo chí; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, trong chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, lấy lại được niềm tin của công chúng đối với báo chí... Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những mô hình mới. Tăng cường các tuyến bài, chương trình góp phần cung cấp cho độc giả, khán giả những tri thức quý báu của nhân loại; không ngừng bồi đắp, củng cố và phát huy những giá trị tốt đẹp, đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc...

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023.

NGUYỄN CƯỜNG

Công tác thông tin đối ngoại cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thông suốt

Chiều ngày 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền, biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đổng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trong bối cảnh chung đó, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, triển khai nhiệm vụ tích cực của các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương; sự nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành mục tiêu, yêu

cầu đề ra, đóng góp hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong năm, các nội dung trọng tâm được kiên trì tuyên truyền, thông tin đầy đủ, toàn diện về các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, nhất là các chuyến thăm, các cuộc điện đàm của các đổng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Qua đó, uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao thông qua các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương. Cùng với đó, thông tin, ứng phó hiệu quả với các vụ việc phát sinh liên quan đến tình hình biển, đảo, biên giới, nhất là tuyên truyền chống khai thác IUU, thúc đẩy EC go "thế lưỡng" đối với thủy sản Việt Nam...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những vấn đề cần quan tâm trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền; đồng thời xác định những giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đổng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban

Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong năm 2023 cũng như nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; biểu dương toàn lực lượng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn cả chủ quan và khách quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ những kết quả đã đạt được trong năm qua và trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đổng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu một số kinh nghiệm cần rút ra, đó là bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; sự triển khai đồng bộ, kịp thời của toàn lực lượng. Cần phải đoàn kết, trên dưới đồng lòng; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thông suốt trong triển khai nhiệm vụ. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó khẳng định vai trò quan trọng, tiên phong của lực lượng báo chí tuyên truyền, nhất là các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các ban chỉ đạo về thông tin đối ngoại, biên giới, biển,

đảo từ trung ương đến địa phương.

Đổng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục tăng cường chống phá với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp; thông tin, dư luận quốc tế vẫn có nơi, có lúc thiếu tích cực về Việt Nam. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024, đổng chí đề nghị phải lan tỏa và tranh thủ được những kết quả đối ngoại quan trọng đã đạt được, biến những kết quả đối ngoại thành kết quả phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; xây dựng vùng Biển Đông hòa bình, an toàn, ổn định. Nhanh chóng đưa các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới đi vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ; phát huy tối đa tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong cách thức triển khai để đạt được hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2023.

ANH THO

Thái Bình có 1 tác giả được vinh danh tại giải thưởng nhân tài Đất Việt lĩnh vực khuyến học - tự học thành tài

Tối ngày 20/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng nhân tài Đất Việt lần thứ 17 năm 2023. Thái Bình có 1 tác giả được vinh danh tại giải thưởng nhân tài Đất Việt lĩnh vực khuyến học - tự học thành tài (lĩnh vực không phân chia giới).

Với đề án "Nghiên cứu, bảo chế bài thuốc chữa bệnh thuốc mỡ sinh cơ và cải tiến phương pháp sử dụng

thuốc trong quá trình điều trị vết thương bỏng cho bệnh nhân", Anh hùng Lao động, lương y Đào Viết Thoàn (xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ) vinh dự là 1 trong 5 tác giả có công trình, đề tài, sáng kiến được vinh danh tại lễ trao giải thưởng nhân tài Đất Việt. Qua thực tế, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh bằng bài thuốc chữa bỏng đạt 100%, không có ca tử vong, không xảy ra tai biến, giảm tải số lượng

người bệnh phải chuyển tới các bệnh viện tuyến trên, không để lại di chứng sẹo, vẫn giữ được thẩm mỹ cho người bệnh. Không chỉ chữa bệnh cứu người, trong 35 năm qua, Anh hùng Lao động, lương y Đào Viết Thoàn thường xuyên làm thiện nguyện với tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng.

Năm nay, lĩnh vực khuyến học - tự học thành tài của giải thưởng nhân

tài Đất Việt nhận 21 hồ sơ hợp lệ từ hội khuyến học các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là năm có số lượng công trình, đề tài, sáng kiến lớn nhất từ trước đến nay. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, tôn vinh và chúc mừng các cá nhân đạt giải lĩnh vực khuyến học - tự học thành tài năm nay.

DẶNG ANH

Hiệu quả từ sử dụng điện năng lượng mặt trời trong sản xuất

Hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà còn chú trọng đầu tư công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, nhằm hướng tới một nền kinh tế xanh và thân thiện với môi trường.

Công ty Cổ phần Thời trang Genviet 2, khu Tây Xuyên, thị trấn Hưng Nhân hiện có 3 phân xưởng sản xuất quần áo Jean, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Philippin, Canada... với 230 công nhân. Bình quân Công ty sản xuất 9.000 sản phẩm/tháng, trong đó 60.000 sản phẩm xuất khẩu, 30.000 sản phẩm xuất bán nội địa với doanh thu đạt 19 tỷ đồng/tháng. Để phục vụ sản xuất, hiện Công ty đầu tư hàng tỷ đồng các loại máy móc hiện đại như: máy nén khí, máy ép, máy cắt vải, máy lập trình; máy may công nghiệp, máy in, hệ thống nổi hơi, điện chiếu sáng và hệ thống làm mát để sử dụng điện. Trước đây, vào những tháng cao điểm Công ty phải chi phí từ 80 - 100 triệu đồng tiền điện. Anh Dương Như Tiệp, cán bộ kỹ thuật phụ trách điện của Công ty cho biết: Mặc dù Công ty đã thay thế các thiết bị cũ bằng thiết bị hiện đại tiết kiệm năng lượng; tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên và hạn chế dùng đèn thấp sáng; đưa ra quy định thời gian vận hành

máy móc, thiết bị rõ ràng; lên kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng máy móc định kỳ và thường xuyên hơn, tuy nhiên lượng điện tiêu thụ vẫn rất lớn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, từ năm 2020 Công ty đã đầu tư trên 4 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống điện

năng lượng mặt trời (NLMT) và bộ biến tần inverter để ổn định sản xuất. Trong đó, toàn bộ diện tích mái nhà xưởng trên 2.500m² được tận dụng để lắp đặt hơn 1.000 tấm pin NLMT, công suất 420KW. Trong những tháng cao điểm mùa hè, sản lượng điện đạt khoảng 750 số điện/ngày. Hệ thống biến tần chuyển

đổi dòng điện để phục vụ cho sản xuất, lượng điện dư thừa sẽ được đẩy lên điện lưới để bán lại cho ngành điện lực. Theo các nhà sản xuất, tuổi thọ của những tấm pin NLMT có thể lên tới 20 - 25 năm nên về lâu dài đây sẽ là một khoản đầu tư mang lại giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và môi trường. Ông Nguyễn



Công ty Cổ phần Thời trang Genviet 2, thị trấn Hưng Nhân đầu tư hơn 4 tỷ đồng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất.

Văn Tuấn, quản lý sản xuất Công ty cho biết: Điều quan trọng nhất khi dùng hệ thống điện NLMT là máy móc, thiết bị thiết yếu của chúng tôi tránh được việc dùng đột ngột vì hệ thống điện NLMT hoạt động liên tục, không có khoảng ngắt quãng. Chính vì thế, chúng tôi có được niềm tin của đối tác nước ngoài khi liên tục quan sát được việc vận hành của dây chuyền sản xuất cũng như tiết kiệm được chi phí bảo trì, bảo dưỡng máy móc. Đặc biệt, trong giai đoạn nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, giá điện đã tăng đáng kể so với đầu năm 2023 nên việc sử dụng hệ thống điện NLMT không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí vận hành, giảm giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm mà còn chống biến đổi khí hậu. Chị Trần Thị Thu Hậu, công nhân phân xưởng may cho biết: Nguồn điện được duy trì ổn định nên môi trường làm việc của Công ty cũng được cải thiện đáng kể, hệ thống quạt gió hoạt động liên tục, thông thoáng hơn, ít khói bụi, đủ độ sáng, bảo vệ sức khỏe người lao động, chúng tôi rất yên tâm khi làm việc tại đây.

Với mục tiêu đáp ứng tiêu chí sản xuất xanh, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải, Xí nghiệp Veston Hưng Hà (Tổng Công ty May 10) vừa khởi công lắp đặt hệ thống điện NLMT. Dự án sau khi hoàn thành sẽ cung cấp 9.999 kW/năm, tiết kiệm chi phí về sử dụng điện từ 15 - 20%, dự kiến tháng 4/2024 sẽ đưa vào vận hành. Ông

Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Khi điện NLMT được lắp đặt sẽ có thêm một lớp che chắn, chống nóng cho không gian bên trong nhà xưởng tạo môi trường làm việc luôn thoáng mát, bảo đảm sức khỏe cho người lao động; giảm áp lực lên hệ thống điện lưới quốc gia trong những tháng cao điểm mùa hè. Đồng thời, bảo vệ môi trường bền vững và tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời giảm thiểu nguồn kinh phí để chăm lo cho đời sống người lao động.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà đã có một số doanh nghiệp áp dụng hình thức sử dụng điện NLMT trong sản xuất. Ngoài ra, toàn huyện còn có 44 khách hàng sử dụng điện NLMT trong sinh hoạt. Ông Vũ Nhâm Thành, Giám đốc Điện lực Hưng Hà cho biết: Việc đầu tư lắp đặt điện NLMT tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả đáng kể, thời gian thu hồi vốn nhanh. Chính vì vậy, thời gian qua, Điện lực Hưng Hà đã không ngừng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn lắp đặt điện NLMT để sử dụng nhằm giảm áp lực cho nguồn điện quốc gia. Đối với những doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện NLMT để phục vụ sản xuất, Điện lực Hưng Hà đang hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về thẩm định phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện NLMT bảo đảm vận hành thông suốt và hiệu quả.

THANH THUY

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA VIỆT NAM

- Công suất điện Mặt Trời được lắp đặt toàn diện nhất Đông Nam Á, với 16.500 MW được sản xuất vào năm 2020
- Trong top 10 quốc gia có công suất lắp đặt năng lượng Mặt Trời cao nhất trên toàn cầu vào năm 2020
- Nguồn tài nguyên gió lớn nhất trong khu vực với tiềm năng 311 GW
- >39% khu vực ở Việt Nam có tốc độ gió lớn >6 mét/giây, tương đương công suất 512 GW
- Với 8,6% diện tích đất, nước thích hợp cho các trang trại điện gió lớn
- Công suất điện Mặt Trời tăng từ 86 MW năm 2018 lên ~16.500 MW năm 2020
- Hệ thống điện Mặt Trời cung cấp ~10,6 TWh điện vào năm 2020, chiếm gần 4% tổng sản lượng
- Năng lượng Mặt Trời trên mái nhà sẽ chiếm ~50% tổng công suất năng lượng Mặt Trời của Việt Nam vào năm 2030

Số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB)
Infographics.vn
TTXVN